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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um rafræna sjúkraskrá.

Frá Róberti Marshall.

Hvernig gengur undirbúningur rafrænnar sjúkraskrár fyrir allt landið og hvenær má búast
við að hún verði komin í notkun?


